

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๐๒๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๓๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเงินที่จัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บได้ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง มีนาคม ๒๕๕๙ ให้จังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการโอนเงินที่จัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บได้ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๕๙ โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดรองรับไว้ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑) แจ้งยอดเงินจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดทราบตามบัญชีจัดสรรเงินที่จัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บได้ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๕๙ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตรวจสอบยอดเงินที่จัดสรรได้ที่ Website ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th.

๒) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมดำเนินการบันทึกบัญชีตาม ข้อ ๑) โดยขอใบแจ้งยอดเงินในบัญชี (Statement) จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

๓) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าวไปเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดดอกเบี้ย และนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์และวิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตราข้อบัญญัติไว้

๔) ตรวจสอบว่ายอดเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่เท่าใดและยอดเงินตรงกับบัญชีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้ทราบหรือไม่ ทั้งนี้ ให้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๒๖ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายคชสี สุวัฒน์ยากร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๓